



ปีที่ 41 ฉบับที่ 125 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ (14 ธ.ค. 55) มีประชุมสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ (โดยสังเขป)

- เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วง ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล เลือกรวมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านการเงินและงบประมาณ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้านการเรียนการสอน อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

- เรื่องพิจารณาอนุมัติ ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านเครือข่าย

- เรื่องเสนอเชิงนโยบาย เรื่องเสนอเพื่อทราบ กิจกรรมตามพันธกิจช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 และรับทราบการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

- เรื่องอื่น ๆ เรื่องกำหนดการประชุมครั้งต่อไป (วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556)

**มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหาคุณสร้าง
พระพุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555
เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม**

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ขยายเวลาส่งผลงานโครงการปลูกปัญญา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 และได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนอุดหนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2556

นายพิสิฐ กาญจนะภังคะ หัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า โครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินการมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว และขณะนี้ระยะเวลาในการกำหนดส่งผลงาน คือ หนังสือ หรือ ตำราฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม และผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิและกรณีมีคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ร่วมโครงการรายใดส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท และมีบางรายขอคืนทุนและขอขยายเวลาส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

คณะกรรมการจึงได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวและจึงได้มีการกำหนดวันส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 หากผู้รับทุนยังไม่ส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ภายในกำหนดวันดังกล่าว จะต้องคืนเงินทุนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาได้รับทุน ตามสัญญาับทุนอุดหนุนฯ ข้อ 6 วรรคสอง

ศิลปินกลุ่มเลใต้ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ

ศิลปินกลุ่มเลใต้ หลักสูตรจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน (CLP สนามหน้าเมือง)

อาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์ ประธานศิลปินกลุ่มเลใต้ กล่าวถึงการจัดนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินภาคใต้ร่วมสมัย ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีเหล่าศิลปินจำนวน 25 คน โดยมาจาก นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ สงขลา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ปัตตานี

ในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดและนำเสนอภายใต้แนวความคิด เลือดเนื้อวิญญาณ และความรัก โดยการแสดงศิลปะนี้ได้เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ที่หอศิลป์นคร หาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา และได้สัญจรมาแสดงต่อที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน (CLP สนามหน้าเมือง) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาเป็นผู้เปิดงาน ในเวลา 18.30 น.

จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมงานศิลปะ “เลือดเนื้อ วิญญาณ และความรัก” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พระเครื่อง เมืองนคร

สวัสดิ์ กฤตราชนันต์
13 พฤศจิกายน 2554

นครศรีฯ เป็นเมือง แห่งพระเครื่อง
ซึ่งลือเลื่อง กันมา นานนักหนา
ใครมีพระ ทำเรือ และนางตรา
ไว้บูชา นับว่ามี รสนิยม

พระปิดตา ซึ่งเป็น ที่ต้องการ
คือปิดตา พังพกาฬี น่าสะสม
มีราคา หลักหมื่น ยากจะชม
ผู้นิยม เก็บไว้ มีคลายมือ

พระโลหะ ศิลปะ เมืองนคร
ชื่อขจร เป็นพระเครื่อง น่ายึดถือ
เนื้อเงินทอง สัมฤทธิ์ ต่างเล่าลือ
อายุหรือ ไม่น้อย เป็นร้อยปี

เหรียญพระธาตุ ดรีสุรย์ เป็นของหวง
ใครมีดวง เก็บไว้ ถือเป็นศรี
มีราคา เพิ่มขึ้น ทุกทุกปี
ใครได้มี ถือไว้ เป็นมงคล

ในบรรดา เกจิ นครศรีฯ
ยินดีจะ บอกกล่าว เล่าอีกหน
ดังสุดยอด พ่อท่านคล้าย ของทุกคน
โปรดฟังยล แก้ว, ชั่ง, ปลอดภัย ยอดฮือฮา

หลวงพ่อมู่ย คลิ่ง สังข์ มีดองกล่าว
พระผู้เฒ่า เอี่ยม ไช้ นวล นำปรารภนา
ท่านบุญให้ อาจารย์หรั่ง ดังตามมา
นำเสาะหา ศรีธรรมมาฯ เหรียญนำชัย

ขอลำดับ พระเครื่อง ในยุคนี้
ดังท้าวปรุพี คือหลักเมือง มีหลับไหล
จตุคาม รามเทพ อยู่ในใจ
คนทั่วไป ติดตาม มิร้างรา

สุดยอด พระบูชา คือสิหิงค์
ศักดิ์สิทธิ์จริง พระคู่เมือง คนถามหา
ปีหนึ่งเจ็ด เต็นดั่ง มีราคา
ขอแนะว่า มีบูชา ไว้ทุกคน

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วม ทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระ พุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหา
กุศล สร้าง พระ พุทธ สิ หิง ค์ ราช ภัฏ
นครศรีธรรมราช ฉลองปีสัมพุทธชยันตี 2,600
ปีแห่งการตรัสรู้ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม
2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรม เริ่มพิธีในเวลา
13.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม เวลา 13.30 น. พิธีสงฆ์
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เวลา 14.00 น.
พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี เวลา 14.15 น. ถวาย
น้ำปานะแด่พระสงฆ์ และเวลา 14.30 น. เสร็จ
พิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

ในการการสร้างพระพุทธสิหิงค์ราชภัฏ
นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาและเป็น
ปูชนียสถานอีกแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระครบ 2,600
ปีแห่งการตรัสรู้ และชนะหม่มมาร ซึ่งเรียกว่า
“ปีสัมพุทธชยันตี” และเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
พระบรมโอรสาธิราชฯ

บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ให้รายงานผลการศึกษา ประจำภาค
การศึกษาที่ 1/ 2555 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม
2555 ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

วันนี้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม การประชุมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีวาระที่ต้องพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท ฝรั่งาม, รองศาสตราจารย์ ดร. ชีรวัดน์ นิเจนตร และ รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี จะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน 15 นาที รอลุ้นรอบสุดท้ายว่าท่านใดจะผ่านการสรรหาเป็นอธิการบดีคนใหม่

คุณวินัย จินดาวัฒน์ ผกแจ้ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ทุกท่าน วันที่ 15 ธันวาคมนี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2555 ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 22 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ สหกรณ์ฯจะสนับสนุนค่าน้ำมันรถคนละ 2,000 บาท

คุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ นายกสิโมสรบุคคาลกรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แจ้ถึงสมาชิกสโมสรฯ ทุกท่านว่าในสิ้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ สโมสรฯจะหักเงินเดือนของสมาชิกคนละ 300 บาท เพื่อเข้าบำรุงสโมสรฯตามระเบียบต่อไป

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม นี้ จะมีพิธีทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระพุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช ในเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดูรายละเอียดการประกอบพิธีได้จากข่าวหน้า 3 ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมพิธีได้ตามศรัทธา และขออานิสงส์แห่งการบริจาคเงินสร้างพระพุทธสิหิงค์ จงเป็นการสร้างสมบุญบารมี และมงคลแก่ชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ท่าน ญาติมิตร และครอบครัวประสบความสำเร็จ สุขอันมั่นคง และประสบความสำเร็จอันยิ่งย่น สืบไปชั่วกาลนาน

วันนี้มหาวิทยาลัยและสโมสรบุคคาลกรสายสนับสนุน จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บุญเรือน นิลพัฒน์ (คุณแม่คุณวิภารัตน์ คงโหรน เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา) ณ บ้านนาเรียง ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีรถออกจากสำนักงานอธิการบดีเวลา 18.00 น. ถัดไปวันพรุ่งนี้(15 ธ.ค.)มหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แก้ว แก้วเกาะจาก (คุณแม่ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก) ณ บ้านเลขที่ 163 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดี เวลา 18.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดจากหนังสือของขวัญของชีวิต “ถ้าเราจริงจังกับชีวิตมากเกินไป การจะหาความสุขมาเติมเต็มชีวิต ก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นไปอีก” สวัสดิ์ดีจะ